



สำเนาวาระการประชุมสภา

สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

กิจการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร
 สามีญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด จันทรทา	ประธานสภาฯ	สมคิด จันทรทา	
๒	นางสมมุง หวังเชิดกลาง	รองประธานฯ	สมมุง หวังเชิดกลาง	
๓	น.ส.สุภาพร เฉลิมศรี	ส.อบต. ม.๑	น.ส.สุภาพร เฉลิมศรี	
๔	นางนริศรา วงศ์จอม	ส.อบต. ม.๒	นริศรา วงศ์จอม	
๕	นายสมนึก จารีกกลาง	ส.อบต. ม.๓	นายสมนึก จารีกกลาง	
๖	นางสุภาภรณ์ ภัคตะไชย	ส.อบต. ม.๓	สุภาภรณ์ ภัคตะไชย	
๗	นางโนรี งามดี	ส.อบต. ม.๔	โนรี งามดี	ลา
๘	นายคำผอง ทองทา	ส.อบต. ม.๔	คำผอง ทองทา	ลา
๙	นางขวัญเรือน พันหนองแสง	ส.อบต. ม.๕	ขวัญเรือน พันหนองแสง	
๑๐	นางรัศมี ประสาน	ส.อบต. ม.๕	รัศมี ประสาน	
๑๑	นายนิง ขลากระโทก	ส.อบต. ม.๖	นิง ขลากระโทก	ลา
๑๒	นางพรทิพย์ ตรีมงคล	ส.อบต. ม.๗	พรทิพย์ ตรีมงคล	
๑๓	นางสำรวย อุตตะมะ	ส.อบต. ม.๗	นางสำรวย อุตตะมะ	ลา
๑๔	นางสาวสุกัญญา คงเหม็ง	ส.อบต. ม.๘	นางสาวสุกัญญา คงเหม็ง	
๑๕	นายสว่าง แก้ววิเศษ	ส.อบต. ม.๙	สว่าง แก้ววิเศษ	
๑๖	น.ส.บุญเหลือ เชียงทอง	ส.อบต. ม.๑๐	บุญเหลือ เชียงทอง	
๑๗	นายสมบัติ พรหมจันทร์	ส.อบต. ม.๑๐	นายสมบัติ พรหมจันทร์	
๑๘	นายประสาทพร คุณทองแดง	เลขานุการฯ	ประสาทพร คุณทองแดง	

-ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม-

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางโนรี งามดี	ส.อบต. ม.๔	ลา
๒	นายคำผอง ทองทา	ส.อบต. ม.๔	ลา
๓	นายนิง ขลากระโทก	ส.อบต. ม.๖	ลา
๔	นางสำรวย อุตตะมะ	ส.อบต. ม.๗	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอื้อน อุดทน	นายก อบต.	เอื้อน อุดทน	
๒	นายจันทร์ ปุริบุญโน	รองนายก อบต.	จันทร์ ปุริบุญโน	
๓	นางสาวทัศนีย์ สิงหะ	รองนายก อบต.	ทัศนีย์ สิงหะ	
๔	นายอนันต์ สวัสดิ์	ปลัด อบต.เบญจขร	อนันต์ สวัสดิ์	
๕	นายพิเชษฐ์ วงศ์อยู่	รองปลัด อบต	พิเชษฐ์ วงศ์อยู่	
๖	นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ	ผอ.กองคลัง	อัจฉรา อารีตระกูลเลิศ	
๗	นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช	นักวิเคราะห์ฯ	สุภารัตน์ ดาเวช	
๘	นายวรวิทย์ แก่นจันทร์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	วรวิทย์ แก่นจันทร์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประจำที่ที่จัดไว้ให้ และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ทำหน้าที่ประธานสภาในที่ประชุม ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑. เนื่องจากมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีกในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลา ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วันก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับการลาของสมาชิกสภาฯ จำนวน ๔ ท่านได้แก่

- นางโนรี งามดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ และ
- นายคำผอง ทองทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
- นายนิง ชลากระโทก สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
- นางสำรวย อุตตะมะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา

ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้อ่านให้ที่ประชุมสภาฯ

เลขานุการสภา

ตามที่ได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้นก็ขอให้ดูในรายละเอียดเกี่ยวกับในรายงานการประชุม ว่ามีข้อความใดตกหรือต้องการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ก็ให้ดูไปตามแต่ละรายละเอียดตามระเบียบวาระที่นะครับ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็เชิญครับ

- ประธานสภา** ตามที่เลขาธิการฯ ได้อ่านไปแล้วนั้นไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมหรือขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีกระผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ไปด้วยการยกมือ
- มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด ๑๘ ท่าน ลา ๔ ท่าน
- ระเบียบวาระที่ ๓ ปลัด อบต.** เรื่องด่วน (ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม)
๓.๑ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เมื่อตั้งเอาไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้องดำเนินการภายในปีนั้น ๆ ไม่สามารถกันเงินได้ กรณีที่จะกันเงินได้ จะเป็นกรณีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกรณีที่เป็นงบดำเนินการนั้นเมื่อมีโครงการที่จะดำเนินการก็ขอกันได้ แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน ถ้าไม่ดำเนินการก็จะตกเป็นเงินสะสม
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔** ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวาระที่เหลือ คือ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอแปรญัตติระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
- ประธานสภาฯ** ตามบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมเนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ดังนั้นในวาระที่ ๒ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ก่อนที่จะมีการลงมติ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร แต่ไม่สามารถที่จะขอแปรญัตติได้ ก็ขอเชิญครับ
- ที่ประชุม** ไม่มีสมาชิกสภาฯ สอบถาม
- ประธานสภาฯ** ดังนั้นขอมติในวาระที่ ๒ ด้วยการยกมือลงมติในวาระที่ ๒ ขอมติครับ
- มติที่ประชุม** มีมติเห็นชอบโดยการยกมือด้วยคะแนนเสียง ๑๔ ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด ๑๘ ท่าน ลา ๔ ท่าน

ประธานสภา

ก่อนที่จะลงมติในวาระที่ ๓ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น ขอข้ามไปพิจารณาในข้อที่ ๔.๒ ก่อน เพื่อให้เวลากับท่านสมาชิกได้พิจารณาหรือมีข้อสงสัยที่จะสอบถามในวาระที่ ๓ ขอหยุดพักในการที่จะลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ เพื่อพิจารณาลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

ประธานสภา

ขอเชิญทางผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ปลัด อบต.

๔.๒ พิจารณาเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

-ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยหลังโรงเรียนสายบ้านยางพัชร ถาวรรัตน์ - บ้านนางดาว กิ่งอรุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.๑

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ (พ.ศ. ๒๕๖๓) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓๐
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

-ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่ ๖ ซอยหลังโรงเรียน สายบ้านนางพัชร ถาวรรัตน์ - บ้านนางดาว กิ่งอรุณ โดยโอนมาจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

โอนลดจากรายการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

หมวดค่าเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท โอนไปตั้งจ่ายเพื่อเป็น ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมูที่ ๖ ซอยหลังโรงเรียน สายบ้านนางพัชรี ถาวรรัตน์ - บ้านนางดาว กิ่งอรุณ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินที่โอน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็นที่ขอโอน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ประธานสภา

ผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมูที่ ๖ ซอยหลังโรงเรียน สายบ้านนางพัชรี ถาวรรัตน์ - บ้านนางดาว กิ่งอรุณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนไปตั้งจ่ายใหม่โดยการยกมือ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด ๑๘ ท่าน ลา ๔ ท่าน

ประธานสภา

ขณะนี้ใกล้เวลา ๑๒.๐๐ น. ก็ขอยุติพักการประชุมก่อน เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และในช่วงเวลาบ่าย ขอนัดประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อพิจารณาในการลงมติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ขอยุติพักการประชุม

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภา

ตามที่ได้มีการลงมติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ไปแล้วนั้น เหลือการลงมติที่วาระที่ ๓ ก็จะใช้วิธีการลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๗๓ (๑) และ ข้อ ๗๔ (๑) คือการลงมติโดยเปิดเผย และใช้วิธีการยกมือขึ้นพื้นศีรษะ ในลำดับต่อไป ก็จะทำให้ที่ประชุมสภา ท่านสมาชิก มีข้อที่จะซักถามเพิ่มเติมหรือจะให้อธิบายในส่วนใดก็ขอเชิญได้นะครับ เพื่อที่จะให้ทางผู้บริหารได้ตอบแต่ไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ก็ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามหรือซักถามแต่อย่างใด

ประธานสภา

ดังนั้นขอมติในวาระที่ ๓ เพื่อลงมติเห็นชอบเพื่อให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอมติครับ

มติที่ประชุมสภา

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ ท่านจากสมาชิกสภา ทั้งหมด ๑๘ ท่าน ลา ๔ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

ในระเบียบวาระอื่น ๆ ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภา หรือผู้เข้าร่วมประชุมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมหรือซักถามอีกหรือไม่ก็เชิญได้ครับ

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ดิฉัน นางพรทิพย์ ตรีมงคล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดหาขบวนรถโดยสารสำเร็จรูปเพื่อนำมาซ่อมผิวจราจรของหมู่ที่ ๗ ที่เป็นถนนลาดยางขณะนี้ได้ชำรุดเป็นหลุมค่อนข้างมากแล้ว จึงขอให้ทางผู้บริการดำเนินการจัดหาเพื่อจะได้ซ่อมผิวทางจราจร ไม่ให้ชำรุดเพิ่มมากขึ้น

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ดิฉัน นางรัศมี ประสาน สมาชิกหมู่ที่ ๕ เนื่องจากขณะนี้ไฟฟ้าสาธารณะได้เกิดการชำรุดค่อนข้างมาก ใคร่ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้ใช้งานได้

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ -ดิฉัน นางสุภาภรณ์ ภักตะไชย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เกี่ยวกับการปักเสาไฟฟ้าบริเวณอาคารอเนกประสงค์ของหมู่ที่ ๓ บริเวณที่ก่อสร้างระบบประปาขึ้น เนื่องจากเสาที่ติดตั้งหม้อมิเตอร์นั้นสูง ส่งผลกระทบกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของเสาโทรศัพท์ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลงเสาได้ ก็ใคร่ขอให้ดำเนินการแก้ไขตัวของเสาไฟฟ้าให้สั้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ไม่ให้เกิดการช็อตของกระแสไฟฟ้า
-ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ บริเวณบ้าน นายประมวล ชัยโชติ มีบ่อน้ำบาดาล ปัญหาก็คือซัมเมอร์สซิบเบิลได้หลุดเหมือนกับหมู่ที่ ๘ ก็ใคร่ที่จะให้ดำเนินการเอาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้น้ำจากบ่อดังกล่าวได้

ปลัด อบต. -กรณีเกี่ยวกับซัมเมอร์สซิบเบิล นั้น มีผู้มาเสนอราคาในการที่จะตั้งขึ้นแล้ว ก็จะได้นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาก่อน เพราะราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ก็แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
-ส่วนกรณีเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุขบวนรถสำเร็จรูปนั้น ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มีบรรจุเอาไว้แล้ว
-สำหรับระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดนั้น ก็จะดำเนินการสำรวจแต่ละหมู่ที่มีชำรุดเท่าใดและจัดหาวัสดุและจะได้ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

รองประธานสภา ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ว่าเป็นอย่างไร ไม่ทราบว่าในส่วนนี้ทางรองปลัด พอลจะมีข้อมูลในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร พอลจะอธิบายในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

รองปลัด เกี่ยวกับเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินนั้น รูปแบบที่มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมภายในจังหวัดสระแก้ว ก็จะเป็นที่ตำบลหนองม่วง ส่วนในพื้นที่ของตำบลเบญจขรนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้ ก็บริเวณจุดที่เป็นน้ำซับก็จะมีการขุดให้ลึกเพื่อที่จะนำในบริเวณดังกล่าวได้ไหลลงไปใต้ดินในช่วงที่มีน้ำมากและจะสามารถใช้ได้ในช่วงที่น้ำน้อยก็จะมีน้ำซับออกมา และบางจุดที่มีน้ำท่วมขังก็สามารถที่จะขุดเจาะเป็นบ่อเพื่อให้น้ำนั้นไหลลงไปได้สะดวกไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่วนรายละเอียดลึก ๆ ก็ต้องขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

ประธานสภา -ช่วงบ่ายก็ขอแจ้ง ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอเชิญไปร่วมงานประชุมเพลิงศพคุณพ่อของท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ นายนิง ชลากระโทก ที่วัดไทยสามารด อำเภอรัญประเทศ

-เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไปตามที่ได้มีการขอขยายการประชุมอีก ๑๕ วันนั้น ถ้ามีรายละเอียดก็จะทำการแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

-ไม่ทราบว่าที่ประชุม มีท่านใดที่จะเสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ


ที่ประชุม


ไม่มีผู้ใดเสนอแนะหรือสอบถาม

ประธานสภาฯ

หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่อง อื่น ๆ ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายอนันต์ สวัสดิ์)
เลขานุการสภาฯ อบต.เบญจขจร

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมคิด จันท์ธา)
ประธานสภาฯ อบต.เบญจขจร

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายสว่าง แก้ววิเศษ)

(ลงชื่อ)..........รองประธาน
(นายคำผอง ทองทา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุกัญญา คงเหม็ง)